

Số: 22/TB-UBND

Tân Yên, ngày 11 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Đức Cảnh tại Hội nghị tổng kết phong trào “TĐĐKXDĐSVH năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019”

Ngày 11/01/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Đức Cảnh, chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019”. Dự hội nghị có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Thành viên BCĐ phong trào TĐĐKXDĐSVH huyện; Thành viên BCĐ thực hiện lộ trình Bảo hiểm Y tế toàn dân huyện giai đoạn 2016-2020; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Lãnh đạo, cán bộ phòng VH&TT, Bảo hiểm xã hội huyện; đồng chí Trưởng BCĐ phong trào TĐĐKXDĐSVH, Trưởng BCĐ vận động nhân dân tham gia BHYT, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội LH phụ nữ, Cán bộ VHXXH các xã, thị trấn; các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào TĐĐKXDĐSVH và Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI PHONG TRÀO TĐĐKXDĐSVH

1. Về kết quả đạt được trong năm 2018: Phong trào TĐĐKXDĐSVH năm 2018 tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn huyện và có sự kết hợp với nhiều phong trào lớn của huyện như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc,...qua đó đã thu được nhiều kết quả và có nhiều nét mới nổi bật như: Các nội dung của phong trào đã có chiều sâu hơn, chất lượng hơn; đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình trong thực hiện phong trào như: Mô hình về đám cưới điểm ở xã Việt Lập; về xây dựng KDCVH điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp; mô hình con đường hoa; mô hình xóa tụ điểm ma túy; mô hình Công an viên quản lý việc cưới, tang ở thôn; mô hình an ninh tự quản...tạo sức lan tỏa lớn được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao, tu bổ tôn tạo di tích được chỉ đạo thực hiện tích cực, hiệu quả,... Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tỉnh đánh giá cao và tiếp tục đứng thứ nhất toàn tỉnh; Cuộc vận động TĐĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì hiệu quả, đã tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, làm đường hoa đạt kết quả cao, tiếp tục đứng trong tốp đầu của tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào

được các cấp, các ngành thực hiện tích cực; công tác xã hội hoá văn hoá - thể thao được toàn xã hội quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, nội dung phong phú đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hoá của quần chúng nhân dân.

2. Về một số khuyết điểm hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được phong trào TĐKXDĐSVH năm 2018 còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo còn chưa thực sự sâu sát, còn chung chung, hình thức, các biện pháp, giải pháp chưa cụ thể; vai trò trách nhiệm của một số Ban chỉ đạo và một số thành viên chưa cao, chưa chủ động có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách. Cách thức vận động phong trào hiện nay vẫn theo tư duy cũ, cách thức cũ chưa có tư duy mới, cách làm mới; chưa chú trọng tới việc xây dựng con người văn hóa.

Tính bền vững của phong trào xây dựng KDCVH chưa cao, hiện còn xã Liên Chung, Quế Nham tỷ lệ thôn đạt KDCVH thấp dưới 50%. Việc theo dõi, tuyên truyền, thuyết phục và thiết lập hồ sơ chứng minh việc tuyên truyền vận động đối với các đối tượng vi phạm pháp luật ở các xã, thị trấn còn mang tính hình thức, đối phó và không thuyết phục.

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh còn có mặt hạn chế, việc cưới ở một số đơn vị thực hiện chưa tốt, tình trạng đốt pháo trong các đám cưới xuất hiện trở lại và có chiều hướng tăng mạnh nhưng chưa được kiểm soát; việc tang: một số hủ tục như rắc vàng mã, chèo đò, khóc mướn vẫn còn, việc chôn cất xây mộ còn chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhiều nơi xây dựng mộ rất lớn như Phúc Sơn, Ngọc Thiện, Ngọc Châu. Một số lễ hội chưa quản lý tốt dịch vụ hội như hội Đền Dành (Liên Chung), Đình Vòng (Song Vân), vẫn để xảy ra tình trạng rút thẻ bói ở Đền Hạ Núi Dành (Việt Lập)...

Phong trào xây dựng CQ, ĐV, DN đạt chuẩn văn hóa chưa đạt chỉ tiêu giao; phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM ở một số đơn vị thiếu tính bền vững; tỷ lệ sinh con thứ 3 trong cán bộ công chức gia tăng; tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kết quả của phong trào.

3. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế:

Công tác lãnh chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu kiên quyết; vai trò, trách nhiệm của một số ngành thành viên Ban chỉ đạo nhất là ở cấp xã, thôn chưa tích cực còn trông chờ chỉ đạo của cấp trên; một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chưa sát với thực tế nên hiệu quả không cao.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành và các thành viên Ban chỉ đạo chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát còn hình thức, chưa chỉ rõ những điểm yếu kém trong phong trào. Hoạt động tuyên truyền vận động

nhân dân thực hiện phong trào chưa cụ thể; các nội dung, hình thức tuyên truyền đơn điệu, chưa thiết thực.

4. Về Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019:

4.1. Về quan điểm chỉ đạo: Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa nhằm đưa các danh hiệu này về thực chất, không chạy theo thành tích và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để triển khai thực hiện phong trào.

4.2. Mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào, nhất là phong trào xây dựng KDCVH; CQVH; xã đạt chuẩn VHNTM; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, phần đầu 30% đám cưới được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, khu phố.

4.3. Nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Đối với BCD huyện: Cần khắc phục những hạn chế năm 2018, tập trung đổi mới phương pháp thực hiện, có những văn bản hướng dẫn cụ thể từng nội dung của phong trào để các xã, thôn dễ thực hiện. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định điều chỉnh Quyết định số 74 thì phải nhanh chóng nghiên cứu điều chỉnh các văn bản của huyện cho phù hợp.

Đối với thành viên BCD huyện: Cần phải sát sao hơn nữa đối với phong trào, cần phải tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động riêng về phong trào này gắn với hoạt động của ngành mình và gửi về cơ quan Thường trực BCD (phòng VH&TT huyện) để theo dõi, đôn đốc thực hiện; mỗi ngành cần phải có điểm mới, điểm sáng tạo để tô điểm cho phong trào và cần tăng cường tham quan học hỏi một số đơn vị tiêu biểu có cách làm hay để về áp dụng cho đơn vị mình.

Đối với UBND, BCD các xã, thị trấn: Cần tiếp tục xây dựng Kế hoạch củng cố, khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2018 từ cấp xã tới các thôn, khu phố (*xong trong tháng 1 năm 2018*); triển khai phong trào năm 2019. Chỉ đạo các thôn, khu phố xây dựng kế hoạch củng cố, khắc phục những hạn chế yếu kém năm 2019. Cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những điểm mới trong các văn bản của nhà nước mới ban hành về thực hiện phong trào như: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước,...

Hai là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân đối với phong trào; tiếp tục coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ; bài trừ các tệ nạn xã hội; chú trọng kiểm chế tội phạm, tai nạn giao thông, tình trạng tăng mức sinh và sinh con thứ 3 trở lên ở cơ sở.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn huyện (xong trong tháng 3).

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch củng cố yếu kém, yếu kém từng mặt từ cấp xã tới các thôn, khu phố (xong trong tháng 1 năm 2018).

Ba là, Mỗi đơn vị phải chọn ít nhất 01 việc làm mới, sáng tạo, trọng tâm và phải được thể hiện ngay trong Kế hoạch củng cố yếu kém, yếu kém từng mặt (Kế hoạch này phải xây dựng xong trong tháng 1/2019).

Bốn là, Tập trung xây dựng các danh hiệu văn hóa, trong đó đặc biệt chú ý đến xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Danh hiệu này hiện nay không được các đơn vị chú trọng, có chiều hướng đi xuống do vậy trong năm 2019 cần đẩy mạnh danh hiệu này lên. Cần đưa các doanh nghiệp trên địa bàn vào phong trào để tạo sức sống mới cho phong trào; chú ý làm tốt công tác biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên phong trào.

Một số việc cụ thể cần phải tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay như:

- Hiện nay, việc cưới trên địa bàn đang ngày càng diễn biến phức tạp không theo quy định do vậy cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn cần giảm tiền các thủ tục trong việc cưới, không mời khách quá đông, dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường...Chỉ đạo Công an xã kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng pháo trong các đám cưới và yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần khôi phục lại phòng trao giấy đăng ký kết hôn (trong tháng 1/2019 phải làm xong và giao cho Phòng VH&TT chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các xã).

- Hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn gần chục thôn chưa có NVH, cần tập trung vận động nhân dân chung tay vào xây dựng các thiết chế văn hoá nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân trên địa bàn...

- Danh hiệu KDCVH điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp là một danh hiệu mới của huyện, vì vậy trong năm 2019 cần tập trung mỗi xã xây dựng ít nhất 01 thôn đạt để tạo sức lan tỏa cho phong trào.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, chỉnh trang cảnh quan môi trường và xây dựng kế hoạch cho các hoạt động đón xuân Kỷ Hợi 2019, yêu cầu tất cả các thôn, làng, khu phố tiếp tục mở cửa nhà văn hóa và tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cho người dân vào đêm giao thừa; có kế hoạch tổ chức và kiểm tra các hoạt động lễ hội đầu xuân 2019, bậc biệt 2 xã Liên Chung và Song Vân cần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ hội để phục vụ cho việc kiểm tra của Thanh tra Sở VH&TT&DL tỉnh, tránh trường hợp bị phê bình như các năm trước.

- Thực hiện tốt việc chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa và các đối tượng chính sách.

II. ĐỐI VỚI THÁNG CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BHYT NĂM 2019

1. Những kết quả đạt được

Sau 01 tháng tổ chức ra quân thực hiện Kế hoạch “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHYT”, đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 của huyện đã đạt 98,8% người dân tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách, theo dõi các xã, thị trấn đã tích cực tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu, tỷ lệ tham gia BHYT cụ thể cho từng thôn, khu phố, tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT để đạt chỉ tiêu được giao. Một số Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia BHYT đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ BHYT cao như: Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Châu, Đại Hóa, Phúc Sơn, Song Vân, Việt Ngọc,...

Tuy nhiên, một số thành viên BCD huyện chưa nêu cao trách nhiệm đối với đơn vị được giao phụ trách, công tác chỉ đạo, kiểm tra cơ sở trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT còn chưa kịp thời. Một số BCD xã chưa thực sự quyết liệt, việc rà soát, tổng hợp số liệu thiếu thông tin, chưa chính xác, không đúng mẫu gây khó khăn cho công tác tổng hợp; chế độ báo cáo kết quả vận động nhân dân tham gia BHYT về Ban Chỉ đạo huyện còn chậm, có xã không báo cáo thường xuyên, không thực hiện đúng theo quy định. Còn có người dân đã tham gia BHYT những năm trước, tuy nhiên năm nay không tham gia nữa. Một số xã kết quả vận động còn thấp so với mặt bằng chung của huyện như: Liên Chung, Tân Trung, Lam Cốt, Ngọc Lý, Quế Nham...

2. Nguyên nhân cơ bản: Một số cấp ủy, chính quyền các xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt nội dung này. Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, liên tục. Nhận thức của người dân về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT còn chưa đầy đủ, còn hạn chế.

3. Về Mục tiêu năm 2019: Trên 98,8% dân số của huyện có thẻ BHYT, trong đó 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; 100% đơn vị, doanh nghiệp (có lao động thuộc diện phải đăng ký bắt buộc) tham gia BHXH, BHYT; 100% người dân đã tham gia mua thẻ BHYT tiếp tục tham gia trong những năm tới (số người tái tục).

4. Về nhiệm vụ, giải pháp:

4. 1. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn xác định rõ BHYT phải trở thành một mục tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả lĩnh vực này.

4. 2. UBND, BCD các xã, thị trấn phải thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu chính xác (Lập danh sách xác định tình hình tham gia BHYT của từng hộ gia đình thuộc từng thôn, khu phố trên địa bàn; từng đối tượng như: Bảo trợ xã hội: nghèo, cận nghèo, thân nhân công an, học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi, người

có công, hưu trí, mất sức...)). Xác định được tỷ lệ bao phủ của từng thôn, khu phố của từng xã, thị trấn. Quan trọng nhất là xác định chính xác số người dân phải vận động mua thẻ BHYT.

4. 3. Phải duy trì được số người dân đã tham gia mua thẻ BHYT tự nguyện (tái tục). Hiện nay, tỷ lệ bao phủ của huyện cao gần 100%. Vậy, những người chưa tham gia là số ít (vẫn phải tiếp tục vận động để họ tham gia); tuy nhiên trọng tâm là phải tuyên truyền, vận động những người đã tham gia để họ tiếp tục tham gia.

4. 4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phải đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng cụ thể hơn, tức là lấy được dẫn chứng người xung quang khi bị bệnh hiểm nghèo khi đi điều trị đã được hưởng lợi bằng thẻ BHYT như thế nào? đây là cách tuyên truyền hiệu quả nhất. Chúng ta phải bảo vệ, hướng dẫn người dân khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, vì nhiều người gặp khó khăn khi thanh toán thẻ BHYT, hoặc đi khám, chữa bệnh....

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Đức Cảnh tại Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019”, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực HU, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;
- Các đồng chí Thành viên BCD TD ĐKXD ĐSVH, BCD thực hiện lộ trình BHYT toàn dân huyện giai đoạn 2016-2020;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Công Lực